



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐออสเตรีย

- ออสเตรียเลือกตั้งประธานาธิบดี

๑. สาธารณรัฐออสเตรีย: ออสเตรียเลือกตั้งประธานาธิบดี (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สาธารณรัฐออสเตรียได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้น โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในรอบที่ ๒ คือ นาย Alexander Van Der Bellen ผู้สมัครฝ่ายซ้ายจากพรรคกรีนส์ (The Greens Party) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งไปอย่างพลิกความคาดหมายด้วยคะแนนเสียงรวม ๒,๒๕๔,๔๘๔ เสียง หรือประมาณร้อยละ ๕๐.๓๐ ทั้งนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีออสเตรียในรอบแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งนาย Norbert Hoffer ผู้สมัครคู่แข่งคนสำคัญฝ่ายขวาจัดซึ่งเป็นตัวแทนพรรคอิสระ (Freedom Party of Austria) เป็นผู้ได้รับชัยชนะไปด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๓๖.๔๐ ในขณะที่นาย Van Der Bellen ได้รับคะแนนเสียงรองลงมา คือ ร้อยละ ๒๐.๓๘ อย่างไรก็ดี สำหรับผลการเลือกตั้งในรอบชี้ขาดนี้ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเพียงร้อยละ ๐.๖ เท่านั้น โดยนาย Hoffer พ่ายแพ้ไปด้วยคะแนนเสียงรวม ๒,๒๒๓,๔๕๘ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๐ จากชาวออสเตรียผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๔,๖๔๓,๑๕๔ คน หรือ ร้อยละ ๗๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในประเทศจำนวน ๖,๓๘๒,๕๐๗ คน

บทความเชิงวิเคราะห์ของ The Economist ได้เปรียบเทียบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของออสเตรียกับประเทศในกลุ่มมหาอำนาจอื่นๆ ในยุโรป ว่าความนิยมในพรรคฝ่ายขวาอาจมีผลต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากออสเตรียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในสหภาพยุโรป แต่โดยแนวทางพรรคฝ่ายขวามีนโยบายชาตินิยมซึ่งให้การสนับสนุนสหภาพยุโรปน้อยกว่าพรรคฝ่ายซ้ายของออสเตรีย โดยนาย Hoffer กล่าวว่า บทบาทในด้านการสนับสนุนสหภาพยุโรปของออสเตรียยังคงอยู่แต่จะลดลงมาอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นและความเป็นรอง (Subsidiarity) ทางชาตินิยมเท่านั้น ในขณะที่พรรคฝ่ายขวาจะให้ความสำคัญกับความต้องการของคนในชาติมากกว่า นอกจากนี้ พรรคอิสระของนาย Hoffer ยังมีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากอดีตนาซีจึงทำให้เขาสนับสนุนนโยบายต่อต้านการไหลบ่าเข้าประเทศของผู้อพยพพลัดถิ่นชาวตะวันออกกลาง และต่อต้านวัฒนธรรมชาวคริสต์ในยุโรป

สำหรับพรรคฝ่ายซ้ายของนาย Van Der Bellen แม้จะชนะและได้คะแนนเสียงส่วนหนึ่งจากผู้ที่ต้องการปิดกั้นพรรคฝ่ายขวา การเลือกตั้งครั้งนี้ของออสเตรียยังคงแสดงให้เห็นว่าเสียงสนับสนุนและอำนาจของพรรคฝ่ายขวาในหลายประเทศทั่วยุโรปกำลังเพิ่มมากขึ้นด้วย อาทิ ในฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งพรรคฝ่ายขวาได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น รวมถึงในเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ซึ่งพรรคการเมืองแบบประชานิยมในประเทศยังคงปฏิเสธการเข้าร่วมในรัฐบาลผสมเพราะเกรงต่อคำกล่าวหาในเรื่องการออกนโยบายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

อย่างไรก็ดี บทสรุปของชาวออสเตรเลียยังคงเห็นด้วยกับพรรคการเมืองสายกลางแบบเสรีที่มีค่านิยมเปิดรับภารกิจในด้านการรวมชาติผู้อพยพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าการปิดกั้น ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความกลัวต่าง ๆ ที่มีต่อปัญหาในเรื่องผู้อพยพให้มากขึ้น ทั้งนี้ ในการเปิดพรมแดนภายในประเทศเพื่อรองรับภารกิจผู้อพยพดังกล่าวของออสเตรเลียภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่คือ นาย Van Der Bellen นั้น สหภาพยุโรปเองจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงภายในให้เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยเช่นกัน

ที่มา: www.economist.com (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

www.ipu.org

www.electionguide.org

นางสาวชญนชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙